

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งแคบ, ชาดบัจจยใหม่หนุทิศทางสกุลเงินโลก

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวแคบ หลังตลาดชาดบัจจยใหม่เข้ามาสนับสนุน
ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในช่วงนี้

*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ โดยเคลื่อนไหวตัวใกล้ระดับสูงสุด
ในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ นักลงทุนยังขายดอลลาร์
ออกมา จากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหรัฐ

*ความต้องการดอลลาร์ลดลง หลังจากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติของสหรัฐ
เปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยลดลงสู่ระดับ 14 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับ
ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีก่อน

*รายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุด ที่เป็นสัญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ
และสยบกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในปีนี้

*กิจกรรมซื้อขายในเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่ตลาดโตเกียวกลับมา
เปิดทำการอีกครั้ง หลังจากวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาด
จะจับตาดูสิ่งที่ทางการญี่ปุ่น จะดำเนินการเกี่ยวกับเยนที่แข็งค่า

*หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)
อาจจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หากว่าเยน/ดอลลาร์
แข็งค่าขึ้นมาที่ 85 และทรงตัวที่ระดับดังกล่าว

*ผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารยุโรป 91 แห่ง จะมีการประกาศใน
วันศุกร์นี้ และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์มากขึ้นในตลาดว่า อาจเป็นบัจจยบวก
ต่อยูโร โดยนักการธนาคารและเจ้าหน้าที่ในกรีซ, สเปน และเบลเยียม
คาดว่าธนาคารของประเทศพวกเขา จะผ่านการทดสอบ

*09.21 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.27/30 จาก 32.26/31 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.28/31 จาก 32.27/32 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.98/87.02 จาก 86.71 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2955/57 จาก 1.2952 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้ยังไม่มื่ออะไรเลย จากเมื่อคืนก็วิ่งกัน range ที่แคบมาก เหมือนว่า
ตลาดจะรับรู้บัจจยต่าง ๆ ไปหมดแล้ว" ดิลเลอร์ กล่าว

เขากล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงหลัง จะออกมาไม่ตื๋น และน่าจะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ แต่สกุลเงินต่าง ๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวมาก โดยน่าจะเป็นผลจากการที่ตลาดรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในวันนี้คงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 32.25-32.30 เพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดต่อไป

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้